



ขณะนี้เรายังสามารถจำหน่ายน้ำตาลในตลาดภายในประเทศได้
แต่หากราคาน้ำตาลยังคงลดลง ตลาดน้ำตาลทั้งหมดจะได้รับความเสียหาย

เดือนออกน้ำตาลเมียนมาส่อ 'ล่มสลาย'

หากจีนยังคงซื้อน้ำตาลลดลง
อย่างต่อเนื่อง

12

กรุงเทพธุรกิจ • ผู้ค้าน้ำตาลเมียนมาเตือนว่า
อุตสาหกรรมน้ำตาลทั้งหมดของประเทศ
อาจล่มสลาย หากจีนยังคงซื้อน้ำตาล
ลดลงอย่างต่อเนื่อง

นายวิน เทย์ รองประธานสมาคมผู้ค้า
และผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อ้อยและน้ำตาลเมียนมา
เปิดเผยว่า ในประเทศผลิตน้ำตาลรวม
400,000 ตัน ขณะที่อีก 800,000 ตัน หรือ
2 เท่าของที่ผลิตในประเทศ นำเข้าและ
ส่งกลับไปต่างแดนโดยบรรดาผู้ค้าท้องถิ่น
จนกระทั่งไม่นานมานี้ น้ำตาลที่นำเข้าส่วนใหญ่
ถูกส่งกลับไปยังจีน ซึ่งมีความต้องการลดลง
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนม.ย.ที่ผ่านมา ทำให้

มีน้ำตาลล้นตลาดท้องถิ่นปริมาณมหาศาล
สถานการณ์ดังกล่าวทำให้มีน้ำตาล
นำเข้าปริมาณมากเข้าสู่ตลาดเมียนมา
ส่งผลให้ราคาน้ำตาลร่วงลง 27% เหลือ 1,100
จัตต่อ 1.6 กก. ในปัจจุบัน เทียบกับ 1,500
จัตต่อ 1.6 กก. เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

“ขณะนี้เรายังสามารถจำหน่ายน้ำตาล
ในตลาดภายในประเทศได้ แต่หากราคา
น้ำตาลยังคงลดลงนานขึ้นเรื่อยๆ ตลาด
น้ำตาลทั้งหมดจะได้รับความเสียหาย
ขณะที่บรรดาเจ้าของโรงงานน้ำตาลจะไม่
อาจรับซื้ออ้อยในราคาสูงได้อีกต่อไป และ
หากยังคงควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ ท่วงโง่
อุปทานน้ำตาลทั้งหมดจะล่มสลาย” นาย
วิน เทย์ระบุ

ภาวะดังกล่าวไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดน้ำตาล
ล้นตลาดในเมียนมา โดยย้อนไปช่วงราคาน้ำตาล

ในเมียนมาร่วงระหว่างปี 2548-2549 บรรดาผู้
ค้ารับซื้ออ้อยในราคาสูงไม่ได้ทำให้เกษตรกร
พากันเลิกปลูกอ้อย จนโรงงานแปรรูปอ้อย
หลายแห่งต้องเลิกกิจการ

ขณะที่จีนเลิกซื้อน้ำตาลจากเมียนมา
เพื่อปกป้องเกษตรกรของตน และภาคธุรกิจ
ต่างระบุว่า การเจรจาเรื่องราคาและปริมาณ
ซื้อขายน้ำตาลกับจีนกลายเป็นเรื่องยากขึ้น
เรื่อยๆ ซึ่งการขาดความต้องการจากจีนอาจ
สร้างความเสียหายต่อระบบการส่งสินค้า
กลับคืนไปยังต่างประเทศในเมียนมา

สำนักข่าวเมียนมา ไทม์ส รายงานว่า
รัฐบาลเมียนมาอนุญาตให้ผู้ค้าท้องถิ่นนำ
เข้าและส่งออกน้ำตาลกลับไปยังต่างประเทศ
โดยหลักๆ จะส่งกลับไปยังจีนซึ่งยอมรับ
น้ำตาลที่ผลิตโดยเมียนมาประเทศเดียว
เท่านั้น เพราะมีระบบส่งสินค้ากลับประเทศ

คล้ายคลึงกัน

สถานการณ์นี้กลายเป็นปัญหาขึ้นแม้ว่า
จะไม่มี ความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่าง
คุณภาพของน้ำตาลที่ส่งกลับมาจากเมียนมา
กับน้ำตาลที่ผลิตโดยไทย อินเดีย บราซิล
ปากีสถาน และแม้กระทั่งในเมียนมาเอง

ด้านภาคธุรกิจต่างแนะนำให้มีการระงับ
ระบบการส่งสินค้ากลับประเทศในเมียนมา
เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะเกิดความสมดุล
ระหว่างปริมาณน้ำตาลกับความต้องการใน
ตลาดท้องถิ่น

ทั้งนี้ ฤดูปลูกอ้อยในเมียนมากำลังจะมา
ถึงใน 2-3 เดือนข้างหน้า และบรรดาโรงงาน
น้ำตาลจะเริ่มดำเนินการธุรกิจในเดือนพ.ย.นี้ แต่
หากราคาน้ำตาลยังคงลดลงต่อไป เอกชนหลาย
รายก็อาจเปิดธุรกิจไม่ได้